

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ประชาชาติธุรกิจ	
Date :	18 ก.ค. 2556	No : 56855910

TSSCTประชุมอ้อยน้ำตาลโลก เตรียมนำ350วิจัยเคคโชว์ปี'59

วางแผนนำเสนองานวิจัยเคคเรื่องอ้อย-น้ำตาล-ผลพลอยได้ไม่ต่ำกว่า 350 เรื่องเคค คาคมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

TSSCT จับมือ วช.-ม.เกษตร-ภาคเอกชน ในธุรกิจอ้อยและน้ำตาลรับลูก เตรียมรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอ้อย-น้ำตาลโลกที่เชียงใหม่ ปี 2559 วางแผนนำเสนองานวิจัยเคคเรื่องอ้อย-น้ำตาล-ผลพลอยได้ไม่ต่ำกว่า 350 เรื่องเคค คาคมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2556 ที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ทางสมาคมเทคโนโลยีด้านอ้อยระหว่างประเทศ (ISSCT) ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ทางสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (TSSCT) จะเป็นเจ้าภาพเตรียมการจัดการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน เช่น Thai Sugar Millers กลุ่มน้ำตาลมิตรผล สมาคมชาวไร่อ้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2535 การประชุมจะจัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี โดยประเทศสมาชิกมากกว่า 66 ประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตาม ตามแผนที่วางไว้ในการประชุมจะมีการนำเสนองานทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 350 เรื่อง ทั้งภาคบรรยายและ

นิทรรศการ นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอ้อยและน้ำตาล และผลพลอยได้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จำนวนมาก โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีนักวิชาการ นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาล และผลพลอยจากน้ำตาลไม่ต่ำกว่า 1,500 คนเข้าร่วมงาน

ในการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาล ครั้งที่ 28 ที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ครั้งที่ผ่านมามีการจัดแสดงความรู้ก้าวหน้าและเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาล การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยด้านพืช การพหุเยี่ยมชมพื้นที่อุตสาหกรรม การเกษตร การจัดการไร่อ้อย ณ เมืองเซาเปาโล นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนองานความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จำนวน 198 เรื่อง และโปสเตอร์อีก 136 เรื่องของประเทศต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คนจากนานาประเทศทั่วโลก

ISSCT ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการด้านอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2467 หรือประมาณ 90 ปีมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการด้วยกัน และผู้ประกอบการในธุรกิจอ้อยและน้ำตาลจากทั่วโลก ขณะที่ TSSCT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 จัดตั้งขึ้นโดยจะมีกิจกรรมร่วมกับ ISSCT ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านกีฏวิทยา ด้านโรคพืช ด้านพืชไร่ ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงเรื่องการผลิตผลพลอยได้จากอ้อยและน้ำตาล (Co-Product) เป็นต้น